



# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๔๑๓๑๒

ที่ ศธ ๖๕๕๒(๔)/ วันที่ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียน อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

สรุปเรื่อง ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆและความรับผิดชอบทางกฎหมาย ในวันที่ ๑๘,๒๐,๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา กองบริหารงานบุคคล พิจารณาแล้ว จึงประสงค์จะขออนุมัติจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๘,๒๐,๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยขออนุมัติจากงบประมาณ เงินร้อยละ ๑๐ ที่จัดสรรจากเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ เงินรายได้ และเงินผลประโยชน์ และเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร,ทุนการศึกษา ป.เอก)) ๒ โครงการพัฒนาผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิจัยและบุคลากรสายปฏิบัติการ จำนวน ๕๐๙,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

สุกัญญา อภิวงค์

(นางสุกัญญา อภิวงค์)

พนักงานปฏิบัติงาน

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒๕๖๑  
๒๕๖๑

คำสั่ง

อนุมัติ

30/4/61

๒ พ.ค. ๒๕๖๑

๗ พ.ค. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)

อธิบายนายกสภามหาวิทยาลัย

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



## โครงการหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Public Law with Chiang-Mai University Management Programme)

### หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก เช่น กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง เป็นต้น ตลอดจนมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับอุดมศึกษาที่สำคัญอีก 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และร่างกฎหมายการอุดมศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน

นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎหมายปกครองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เป็นต้น กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำเป็นต้องยึดกฎหมายเหล่านี้เป็นหลักเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตลอดจนลดความขัดแย้ง และลดข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

และเพื่อให้ “บุคลากร” หรือ “คน” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมรับที่จะเป็นทรัพยากรและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัว

งานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งระดับประเทศ (กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579))และระดับภูมิภาค

ดังนั้น จึงเกิด โครงการหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Public Law with Chiang-Mai University Management Programme) ขึ้นมีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยใช้สมรรถนะของบุคลากรในองค์กรในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนดังแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่  
 ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ

“มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน”

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยควรทราบ เพื่อการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ ภายใต้กฎหมาย
3. เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
4. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

### ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ  
 สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย

### ผู้เข้าร่วมหลักสูตร

ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง รองคณบดี และ รองผู้อำนวยการสำนักสถาบันและส่วนงาน  
 หัวหน้าภาควิชา จำนวน 200 คน

### เนื้อหาและสาระสำคัญ

เนื้อหาและสาระสำคัญ	วิทยากร
มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน แนวคิดในการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในกำกับ ลักษณะเฉพาะและความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ระบบบริหารจัดการพิเศษและสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรในภาคมหาชน	ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตติไกรพจน์
ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการบริหารงานมหาวิทยาลัย กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย กฎหมายความรับผิดทางละเมิดกับความรับผิดของบุคลากรมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตของทางราชการกับมหาวิทยาลัย แนวคิดว่าด้วยองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจกับมหาวิทยาลัย	
ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับประเด็นปัญหาทางกฎหมาย ความแตกต่างระหว่างข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ความแตกต่างระหว่างระบบทางบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชการกับมหาวิทยาลัยใน กำกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

<p>หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่กำหนดโดยองค์กรกลาง บริหารงานบุคคล</p> <p>ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในระบบบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย</p> <p>ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้งอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน ระบบ</p> <p>อุดมศึกษาในปัจจุบัน (พร้อมการฝึกปฏิบัติการด้วยกรณีศึกษา)</p>	
<p>ระบบงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัย</p> <p>เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาในฐานะกรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>ระบบการจัดทำและพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยไทย</p> <p>ระบบการประเมินมาตรฐานและประเมินผลที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงบประมาณ การเงินและการประเมินมาตรฐานมหาวิทยาลัย</p>	<p>ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล</p>

### วันเวลา สถานที่สัมมนา

การอบรมหลักสูตรพิเศษ (Special Training) กฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 18,20 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จำนวน 3 วัน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร  
ระดับสูงในการบริหารมหาวิทยาลัย ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560-  
2564
- 2) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างกันภายในมหาวิทยาลัย อัน  
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาต่อไป
- 3) ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในบูรณาการการจัดการบริหารคณะหรือ สำนัก ภายใต้บริบทของที่ทำนายและ  
มาตรฐาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
และการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี

### กำหนดการสัมมนา\*

การอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัย

วันที่	เวลา	หัวข้อ
18 กรกฎาคม 2561	8.30-16.00	มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน/ความเปลี่ยนแปลงของ กฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไกรพจน์
20 กรกฎาคม 2561	8.30-16.00	ระบบงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
21 กรกฎาคม 2561	8.30-16.00	ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับประเด็นปัญหาทางกฎหมาย และ Workshop โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

## งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายจากเงินร้อยละ 10 ที่จัดสรรจากเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมวิชาการบริการ  
วิชาการ เงินรายได้และเงินผลประโยชน์และเงินบำรุงโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2561  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital(พัฒนาอาจารย์และบุคลากร  
ทุนการศึกษา ป.เอก)) 2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิจัยและบุคลากรสายปฏิบัติการ จำนวน 509,000  
บาท

โครงการหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการจากสถาบันคลังสมอง	300,000 บาท
2. ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา	45,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน(160 บาทx3 มื้อx200 คน)	96,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง (40 บาทx6 มื้อx200 คน)	48,000 บาท
4. ค่าเบ็ดเตล็ด	20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	509,000 บาท

(ตัวเลขทุกรายการ)

หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายจ้างเหมาการบริหารจัดการหลักสูตรของสถาบันคลังสมอง  
งบประมาณ โครงการหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังนี้

1. ค่าดำเนินการบริหารจัดการและค่าตอบแทนคณะวิทยากร	124,500 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	
2.1 ค่าเดินทางวิทยากรและทีมงาน 5 คน	40,000 บาท
2.2 ค่าที่พักวิทยากร 3 คน 1 คืน	15,000 บาท
2.3 ค่าที่พักทีมงาน 2 คน 3 คืน	10,500 บาท
2.4 การจัดทำสรุปผลการประชุม	20,000 บาท
2.5 ค่าถ่ายสำเนาเอกสารและค่าพิมพ์	60,000 บาท
2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (กระเป๋า/สมุดจด/วุฒิบัตร/หนังสือ)	30,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท	

รายละเอียด	
งบรวม 300,000 บาท	งวดแรกร้อยละ 70 เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ชำระก่อนวันจัดสัมมนา 20 วันทำการ
	งวดสองจำนวน 30 เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ชำระหลังจากเสร็จสิ้นการจัดสัมมนา 10 วันทำการ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ                      ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ  
นางสาวฉันทลักษณ์ อาจหาญ    ผู้จัดการโครงการ สถาบันคลังสมองของชาติ